

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO
KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
(05/6/1911-05/6/2011)

Thường trực Tỉnh ủy

Kính thưa: - Quý đại biểu!

- Thưa tất cả các đồng chí!

Hôm nay, chúng ta tổ chức tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước” nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011) và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), với không khí phấn khởi của cả nước lần đầu tiên tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến quý đại biểu cùng tất cả các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Ngày 05 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, với hai bàn tay lao động và ý chí cứu nước mãnh liệt, khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi, bôn ba khắp năm châu, tìm đường cứu nước, cứu dân, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Từ đây, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào, kính yêu của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, quật khởi của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Trong thời gian bôn ba ở các nước, Bác Hồ đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, với học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó đã đặt nền móng cho lý luận cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước hơn nửa thế

kỷ (từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20); tìm thấy đường lối phát triển đúng đắn cho dân tộc, phù hợp với trào lưu phát triển của nhân loại và xu thế của thời đại. Hồ Chí Minh đã đem ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, được phát huy mạnh mẽ, trở thành cao trào và là nhân tố quyết định trong cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được tiếp nối trong hai cuộc kháng chiến và chiến thắng của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với việc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn thiết thực chuẩn bị cho việc mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể dân tộc tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tấn công nhằm làm suy yếu vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Với ý đồ đen tối chúng tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người (theo cách nói các thế lực phản động là “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh”), phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta; phủ nhận con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam... Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân là bảo vệ những giá trị khoa học, bền vững và tiến bộ của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, nói xấu của các thế lực thù địch, phản cách mạng. Tiếp tục nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Phát huy thắng lợi vĩ đại của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đó là sự

bảo vệ đúng đắn nhất chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta, vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thưa các đồng chí!

Với ý nghĩa trọng đại đó, tôi đề nghị trong cuộc tọa đàm hôm nay, các đại biểu sẽ tiếp tục phân tích, làm nổi bật ý nghĩa to lớn của cuộc hành trình tìm đường cứu nước và những chuyển biến trong nhận thức về con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Vai trò quan trọng, quyết định của Người trước những bước ngoặt lịch sử của cách mạng thế giới, của cách mạng Việt Nam; những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản thế giới. Qua đó, chúng ta tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nổi bật tư tưởng và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động; nêu bật những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tôi mong rằng cuộc tọa đàm hôm nay sẽ tiếp tục bổ sung ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu, làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên và nhân dân ta tiếp tục hăng say học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí, chúc buổi tọa đàm thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.